

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên tác giả: Nguyễn Văn Tôn; Khoa: 12; Mã NCS: 62214

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi lợn tại hộ gia đình ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số chuyên ngành: 9.31.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Chu Tiến Quang

PGS.TS. Đào Thế Anh

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)

1. Về lý luận

Luận án đã hệ thống hóa được một số lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (QLNN về ATTP) trong chăn nuôi lợn tại hộ gia đình (CNL tại HGĐ). Trong đó, điểm mới nổi bật là làm rõ được mối quan hệ giữa các hoạt động CNL tại HGĐ với các yêu cầu của ATTP; xác định và luận giải rõ được 4 nội dung chủ đạo của QLNN về ATTP và 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về ATTP trong CNL tại HGĐ và đề xuất tiêu chí đánh giá về 04 nội dung QLNN trong CNL tại HGĐ ở Việt Nam.

2. Về thực tiễn

Đánh giá thực trạng của QLNN về ATTP trong CN lợn tại HGĐ được thực hiện một cách đồng bộ trên cả 04 nội dung chủ đạo của QLNN là xây dựng khuôn khổ pháp luật về ATTP áp dụng trong CNL tại HGĐ; xây dựng chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về ATTP áp dụng trong CNL tại HGĐ; xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về ATTP trong CNL tại HGĐ; và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ khuôn khổ pháp luật và chính sách hỗ trợ có liên quan đến ATTP áp dụng trong CNL tại HGĐ.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về ATTP trong chăn nuôi lợn tại hộ gia đình được thực hiện một cách đồng bộ trên cả 3 nhóm yếu tố chủ đạo là: các yếu tố từ đặc điểm của cơ quan quản lý; các yếu tố từ đặc điểm của hộ chăn nuôi lợn; các yếu tố thị trường và đặc điểm người tiêu thụ lợn hơi xuất chuồng.

Đề xuất 05 giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường QLNN về ATTP trong chăn nuôi lợn tại HGĐ phù hợp với bối cảnh mới; đặc biệt là gắn với các chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Xác nhận của Người hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

PGS.TS. Chu Tiến Quang

PGS.TS. Đào Thế Anh

Nguyễn Văn Tôn